

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กระตุ้นคนรุ่นใหม่ เป็น "เกษตรกรคุณภาพ"

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว จัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาพืชสวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และ กระบี่ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และภาคเอกชนจำนวน 180 คน ร่วมกิจกรรม

โดยโครงการประกอบด้วย 6 กิจกรรม คือ 1) การจัดค่าเกษตรกรไทยรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐานสินค้าเกษตร 2) การประกวดการเขียนโครงการฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร 3) การทัศนศึกษาฟาร์มมาตรฐานและสถานประกอบการ 4) การส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปปฏิบัติใช้ใหม่แปลง 5) การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตรรอบตัดสิน และ 6) พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร

เป้าหมายของโครงการนี้คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ดี และเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตร รวมถึงผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)

นายอานัติ วิเศษจรณา รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร

นายอานัติ กล่าวว่ภาคการเกษตรในปัจจุบันมีอัตราความเติบโตค่อนข้างช้า ซึ่งเรื่องสำคัญคือขาดผู้สืบทอดุในการทำการเกษตร ทางแก้ไขก็คือทำอย่างไรจะให้เกิดภาคการเกษตรที่มีความมั่นคงยั่งยืน มีความก้าวหน้า โดยเฉพาะเรื่องกระแสความต้องการมาตรฐานความปลอดภัย ทำอย่างไรเยาวชนหันมาสนใจ มีความตื่นตัวว่า

อาชีพการเกษตรมีความสำคัญต่อประเทศ เป็นอาชีพที่พึ่งพาได้ ประสบความสำเร็จได้

"การจัดกิจกรรมโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาใจความสำคัญคือเพื่อตอบโจทย์กระแส



มาตรฐานการเกษตร ที่มีอยู่ในกติกาดโลก ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เราสร้างมาตรฐานให้เกษตรกรไปปรับใช้

"โครงการนี้เป็นเวทีที่จะสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2559 และแผนการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาพืชสวน 10 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา ระนอง และ กระบี่ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และภาคเอกชนจำนวน 180 คน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น"

"ผมขอขอบคุณผู้จัดโครงการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่ให้ความร่วมมือ" รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กล่าวอย่างยินดี

ด้านผู้ได้รับโล่รางวัลอย่าง นายธนพงษ์ คงอด เจ้าของรางวัลชนะเลิศการปลูกข้าวหอมปทุมตามระบบ GAP บอกว่าในเรื่องปลูกข้าวต้องใช้ความอดทน การทำนาหว่านต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ใช้ระยะเวลาใส่ปุ๋ย ช่วง 10 วัน 15 วัน ในระยะเวลา 90 วัน รวมถึงต้องกำจัดวัชพืช ก็จะได้ผลผลิตต่อไร่ 600 กิโลกรัมต่อไร่ นี่เป็นพื้นที่เพื่อสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่ทางออกของปัญหา